



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสิงห์บุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๑๓๐๙

ที่ สท ๐๐๓๓.๒๐๑.๑/ ๒๒๔ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๖-๑๒-๖๖บันทึก

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี

ต้นเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศเจตนารมณ์ จำนวน ๓ ประกาศ ประกอบด้วย

๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อสร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประพฤติตนตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน และค่านิยมในการบริหารงาน

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี ร่วมแสดงเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมในการบริหารงาน ๖ ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงานกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ตลอดจนไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมทั้งเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ของผู้ปฏิบัติงาน โดยไม่กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ จำนวน ๓ ประกาศ ได้แก่

๑. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลสิงห์บุรีใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Singburi Hospital Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการต่อไปนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

๑. ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล้วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. อนุญาตให้นำประกาศเจตนารมณ์ทั้ง ๓ ประกาศ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี



(นางสาวจริญญา ช่วยบุญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑๕/๖

เห็นชอบ



(นายเอกชาติ ศิริธรรมานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โรงพยาบาลสิงห์บุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๑๓๐๙

ที่ สท.๐๐๓๓.๒๐๑.๑/ ๒๓๓ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๑๘-๑๒-๖๖บันทึก

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลสิงห์บุรี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี

ต้นเรื่อง

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ ร่วมกับกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ระเบียบและข้อกำหนด

๑. หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๓๔๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ

๒. หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๙๘๙๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ

๓. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างชัดเจน ระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ในสังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี ที่จะเสริมสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อและควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของสถานพยาบาล ปลูกจิตสำนึกบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องและร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในประกาศเจตนารมณ์ฯ และขออนุญาตให้นำประกาศขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี จะเป็นพระคุณ

(นางสาวจริญญา ช่วยบุญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เห็นชอบ

(นายเอกโชติ ชีธรรมานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี
๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖